
ยันเดินหน้าแผนการศึกษาจังหวัดต่อแม้ไร้"เสมา1"
นำเสนอเมื่อ : 26 ก.พ. 2564

ปลัด ศธ.ยันเดินหน้าแผนการศึกษาจังหวัดให้เสร็จสิ้น เพื่อวางกรอบชง รมว.ศึกษาธิการ
คนใหม่พิจารณาต่อไป หลังมีผู้เกี่ยวข้องสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าแผนจะไปต่อหรือพอแค่นี้

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล
ทีปสุวรรณ ได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแล้วนั้น
โดยในส่วนนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดด้วยการสร้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งถือเป็นนโยบายของนายณัฏฐพล ขณะนี้มีผู้บริหาร ศธ.ระดับ 10
ที่ถูกแต่งตั้งเป็นคณะทำงานแบ่งตามจังหวัดๆ ต่างได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่า
แผนการศึกษาดังกล่าวจะยังเดินหน้าต่อหรือไม่ ซึ่งตนยืนยันว่าในหลักการจะต้องเดินหน้าต่อไป
เพราะเป็นนโยบายที่ดีและมีการดำเนินการไปแล้วกว่า 70%
เนื่องจากได้วางระยะเวลาของการนำแผนการศึกษาจังหวัดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาในเดือนเมษายนนี้ ดังนั้นเราจะต้องดำเนินการแผนการศึกษาจังหวัดให้เสร็จสิ้น
เพื่อวางกรอบแนวทางนำเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่พิจารณาต่อไป

“เท่าที่ทราบขณะนี้นายณัฏฐพลยังไม่ได้ฝากงานในเรื่องใดเป็นเป็นพิเศษ
แต่นโยบายแผนการศึกษาจังหวัด เราจะต้องเดินหน้าต่อให้เสร็จสิ้น เพื่อปูแนวทางไว้ให้กับ รมว.ศึกษาธิการคนใหม่
และหาก รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ให้ความสนใจก็สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้ทันที
ส่วนตัวผมไม่กังวลและย้ำให้ผู้บริหารและข้าราชการที่รับผิดชอบแผนนี้ได้ทำต่อไป ซึ่งทั้งสำนักงานปลัด ศธ.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ยังประสานการทำงานกันได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการขับเคลื่อนงานการศึกษาด้านต่างๆ ไม่มีสะดุดอย่างแน่นอน” ปลัดศธ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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